

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้จัดทำเอกสารแจ้งเวียนให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมทราบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย นายณานพาทิตี สีหามาตย์ นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ
- ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ
- ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
- การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติหรือประเพณีนิยม ควบคู่ไปกับการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ
-

เอกสารแจ้งเวียน

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารการแจ้งเวียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อรับทราบ	หมายเหตุ
๑	นายเด่นศักดิ์ สิทามาตย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นางสาวสุภาวดี สุทธิวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายบัญญัติ พลนงค์	เลขานุการนายก อบต.		
๔	นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นางพเยาว์ โศครีงาม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	สิบเอกสิทธิพงษ์ ไกรสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางสาวศุภาวดี สร้างนานอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๘	นายจักรกฤษ เศษกำปัง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางขวัญใจนิศ ศิริบุตรวงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		
๑๐	นางสาวเยาวนา ศิริจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
๑๑	นางสาวดวงดาว ภัคดีประพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
๑๒	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		
๑๓	นางสาวสุภาพร พุนโรสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		
๑๔	นายปิยะพงษ์ มนวรรสกุล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๑๕	นายสันติพงษ์ พวงโรสง	นิติกรปฏิบัติการ		
๑๖	นางสาวสุกัญญา ชาโรสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๑๗	นางสาวรัชนิกร พลรักษา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๑๘	นายสุรัตน์ คล่องแคล่ว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		
๑๙	นางแววมล เพชรอุเทน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		
๒๐	นางจุฑามาศ สายทอง	ครูชำนาญการ		
๒๑	นางสาววันเพ็ญ สอนนำ	ครูชำนาญการ		
๒๒	นางสาวเปรมฤดี จำปามูล	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
๒๓	นายสันติ มลาวรรณ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๒๔	นางสาวภาวินี บรรยงค์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๕	นางสาวอารยา สิทามาตย์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
๒๖	นางสาวณัฐวร กฤตเวทิน	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		
๒๗	นางสาวสร้อยสุรินทร์ บรรยง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
๒๘	นางสาวจันทร์ฉาย ผลโรสง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
๒๙	นายเกรียงชัย ลอยตระกูล	ผู้ช่วยช่างโยธา		
๓๐	นางณิชา หม่วยนอก	ผู้ดูแลเด็ก		
๓๑	นางสาวดวงอนงค์ ศรีจันทร์	ผู้ดูแลเด็ก		

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

